
รายงานการประชุมคณะกรรมการบรหิารศูนย์อนามัยที่ ๔ สระบุรี ครั้งที่ ๕/2566 
วันจันทร์ที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ 256๖ 

ณ ห้องประชุมประเวศ บุญเลี้ยง ช้ัน ๓ ศูนย์อนามัยที่ ๔ สระบุรี  
_________________________________ 

ผู้มาประชุม 
๑. นางสาวไสววรรณ ไผ่ประเสริฐ ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๔ สระบุรี ประธาน 
2. นายพนิตเทพ ทัพพะรังสี ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ(ด้านทันตสาธารณสุข) กรรมการ 
3. นางสาวพิชญภัสสร์ ไหลรุ่งเรืองสกุล แพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรม) กรรมการ 
4. นายวิชาญ ดำรงค์กิจ รก.นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ(ด้านสาธารณสุข) กรรมการ 
5. นางสาวกอบแก้ว   ขันตี หัวหน้ากลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพแม่ฯ กรรมการ 
6. นางทรรศนีย์   ธรรมาธนวัฒน์ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยเรียนวัยรุ่น กรรมการ 
7. นางพัชราภรณ์ พัฒนะ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงาน กรรมการ 
8. นางจิติณัฎฐ์  จูมไธสง รก.หัวหน้ากลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยสูงอายุ กรรมการ 
9. นายประจวบ แสงดาว รก.นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ กรรมการ 
10. นายสมศักดิ์  วงษ์สุวรรณ์ หัวหัวหน้ากลุ่มเทคนิคบริการ กรรมการ 
11. นางสาวสนทยา    สิงห์นิกร (ผู้แทน)หัวหน้ากลุ่มการพยาบาล กรรมการ 
12. นางสาวอภินทร์ภร ศักดาเกรียง (ผู้แทน)หัวหน้ากลุ่มจัดการความรู้และพัฒนาวิชาการ กรรมการ 
13. นางจงกล  บุตรยี่ หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ กรรมการ 
๑๔. นางศรีสุดา บุญขยาย หัวหน้ากลุ่มขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และพัฒนากำลังคน กรรมการและ 

เลขานุการ 
๑๕. นายกิรติ เจริญสุข นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัตกิาร กรรมการและ 

ผู้ช่วยเลขานุการ 
ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม 
1. นางบุญชอบ    เกษโกวิท นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านโภชนาการ) ลาพักผ่อน 
2. นางสายฝน    สายสุ่ม  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ ติดราชการ 
3. นางวัชรี เรือนคง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ ติดราชการ 
เริ่มประชุมเวลา 08.30 น.   
ระเบียบวาระที่ ๑  เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

1.1 ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  - ไม่มี 
๑.๒ ประเด็นจากประชุมกรมอนามัยครั้งที่ ๔/256๖ เม่ือวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๖ 

   ประธานแจ้งว่า จากที่ประชุมกรมอนามัยมีประเด็นสำคัญ ดังน้ี 
เรื่องที่ 1 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณและงบลงทุน ประจำปี ๒๕๖๖  
ประธาน แจ้งจากการประชุมกรมอนามัยที่ผ่านมา มีการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณของ

ทุกหน่วยงาน โดยผลการเบิกจ่ายประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๖ ผลการเบิกจ่ายในภาพรวมระดับหน่วยงานส่วนภูมิภาค 
ผลการเบิกจ่ายของศูนย์อนามัยที่ ๔ สระบุรี อยู่ใน ๔ อันดับที่เบิกได้ต่ำที่สุด ผลการเบิกจ่ายของศูนย์อนามัยที่  ๔ 
สระบุรี คิดเป็น ร้อยละ ๑๖.๙๒ แต่ในภาพงบดำเนินงานผลการเบิกจ่ายหน่วยงานส่วนภูมิภาค ศูนย์อนามัยที่  ๔ 
สระบุรี อยู่ในอันดับที่ ๒ ที่เบิกได้สูงสุด คิดเป็นร้อยละ ๔๓.๔๒ 
 



   
 

    
 

ประธาน มอบให้ ทุกกลุ่มงานเร่งรัดการเบิกจ่ายเพื่อให้ผลการเบิกจ่ายได้ตามเป้าหมาย และ
ให้คณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับงบลงทุน กำกับและติดตามการดำเนินงานงบลงทุน เมื่อได้ผู้รับเหมาทุกรายการ ให้
กำกับติดตามให้เป็นไปตามแผน  
 

เรื่องที่ 2 เรื่องพัฒนาระบบการจัดทำบัตรประจำตัวสาธารณสุขภายใต้ภารกิจหลักกรมอนามัย 

   

  
             ประธาน สอบถามงานอนามัยสิ่งแวดล้อม ซึ่งหัวหน้าอนามัยสิ่งแวดล้อม ดร.ประจวบ แสงดาว ได้รายงาน
ข้อมูลการใช้บัตรของภาคท้องถิ่น อปท. คือ ๑. ความยุ่งยากของบัตรประจำตัวกฎหมายภายใต้ภารกิจของกรมอนามยั 
มีความยุ่งยากในการลงทะเบียน เสนอให้ควรเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลของ Food Trailer ๒. อปท.มีการออกบัตร
ประจำตัวฯ โดยอปท. ซึ่งสะดวกและรวดเร็ว โดยท่านประธาน แจ้งอาจจะต้องติดตามความก้าวหน้าของโป รแกรม
และหาข้อมูลในการดำเนินการ และนำมาสื่อสารอีกคร้ัง 



เรื่องที่ ๓ เรื่องรายงานความก้าวหน้าการจัดประชุมวิชาการส่งเสริมสุขภาพและอนามัย
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๖ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ 

 
 

ประธาน สอบถามกลุ่มการจัดการความรู้ฯ (เลขาคณะกรรมการ กพว.) ผลงานวิชาการที่
จะส่งเข้าร่วมประกวดเพื่อเสนอผลงานในเวทีน้ี  ผู้แทนกลุ่มการจัดการความรู้ ได้รายงานความก้าวหน้าของก าร
คัดเลือกผลงานวิชาการของศูนย์อนามัยที่ ๔ สระบุร ประจำปี ๒๕๖๖ แบ่งเป็น นำเสนอแบบโปสเตอร์ ๓ เร่ือง แบบ 
Oral presentation จำนวน ๑ เร่ือง  โดยท่านประธานกล่าวเพิ่มเติมสอบถามผลงานที่เข้าประกวดรางวัล เลิศ รัฐ 
จำนวน ๒ เร่ือง โดยผู้เกี่ยวข้องได้แจ้งรายงานความก้าวหน้าอยู่ระหว่างปรับส่งให้พี่เลี้ยงอ่านผลงาน 
 

เรื่องที่ ๔  เรื่องความก้าวหนา้ AHLA International Conference 2023  

  
 

ประธาน สอบถามกลุ่มการจัดการความรู้ฯ รายชื่อของบุคลากรศูนย์อนามัยที่ ๔ สระบุรี 
ส่งเข้าร่วมเป็นคณะทำงาน จำนวน ๓ ท่าน ให้ประสานและหาความชัดเจน  
 

เรื่องที่ ๕  เรื่องการเลื่อนเงินเดือนและเลื่อนข้ันค่าจ้าง รอบ ๑/๒๕๖๖    

    

ประธาน แจ้งให้ที่ประชุมทราบเร่ืองการเลื่อนเงินเดือนและเลื่อนขั้นค่าจ้าง รอบ ๑/๒๕๖๖ 
โดยมีการกำหนดระดับผลการประเมินของข้าราชการอย่างน้อย ๓ ระดับ และพนักงานราชการ อย่างน้อย ๒ ระดับ   
 



เรื่องที่ ๖  เรื่องการบังคับใช้กฎหมายตาม พรบ. พ.ศ. ๒๕๓๕ (ส่วนเพิ่มเติมและแก้ไข)   

    

  
 

ประธาน มอบให้กลุ่มอนามัยสิ่งแวดล้อม ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมในส่วนที่เกี่ยวข้อง   
 

เรื่องที่ ๗  เรื่องการเปิดให้บริการฟิตเนส Fitness ของศูนย์อนามัย  
    

ประธาน แจ้งให้ที่ประชุมกรมได้กล่าวถึงการเปิดให้บริการฟิตเนสของศูนย์อนามัย ซึ่งได้มี
การพัฒนาใช้โปรแกรมเข้ามาใช้ในการบันทึกข้อมูลของผู้รับบริการ ในการลงข้อมูลสุขภาพ ส่งต่อการในเร่ืองการให้
คำแนะนำและข้อมูล รวมถึงการติดตาม โดยมีข้อสั่งการจากอธิบดีกรมอนามัย เร่ืองการเปิดฟิตเนสไม่ควรเปิดเพียง
เป็นแค่สวัสดิการ แต่ให้ยกระดับพัฒนาโดยใช้เทคโนโลยีและส่วนหน่ึงเคร่ืองออกกำลังกายและอุปกรณ์ของเรา การ
เข้าถึง ให้นำไปคิดปรับรูปแบบและระบบบริการให้เหมาะสม ที่สำคัญในการใช้งบลงทุนไปมากกับก ารซื้ออุปก รณ์
ดังน้ันควรให้คุ้มค่ากับงบประมาณ     
 
 

มติที่ประชุม   รับทราบ มอบให้ผู้เกี่ยวข้องดำเนินการและศึกษารายละเอียด  
 

 

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบรหิารศูนย์ฯ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖  
          เม่ือวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๕  

ตามที่ได้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์อนามัยที่ ๔ สระบุรี คร้ังที่  ๔/๒๕๖๖  
เมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ ห้องประชุมประเวศ บุญเลี้ยง น้ัน 

นางศรีสุดา  บุญขยาย เลขานุการคณะกรรมการบริหารศูนย์อนามัยที่ ๔ สระบุรี รายงาน
การประช ุมครั ้งที่ ๔/๒๕๖๖ ว ันท ี ่  ๒๓ มกราคม 256๖ โดยได ้แจ้งให้ที ่ประชุมทราบผ่านระบบไลน์ (LINE)  
กลุ่มคณะกรรมการบริหารศูนย์ฯ เรียบร้อยแล้ว กรรมการทุกท่านรับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไขรายงาน
การประชุมฯ แต่อย่างใด  

มติที่ประชุม   รับรองรายงานการประชุม 
 

ระเบียบวาระที่ ๓  เรื่องสืบเนื่อง 



   3.1  เรื่องสรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ และกำกับ ติดตาม แผนการดำเนินงาน   
นางศรีสุดา  บุญขยาย หัวหน้ากลุ่มขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และพัฒนากำลังคน รายงานว่า  

     
มติที่ประชุม    รับทราบ 
นางจงกล  บุตรยี่ หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ  รายงานความก้าวหน้างบลงทุน  

  

  

        มติที่ประชุม    รับทราบ 
 

 3.๒ รายงานผลการดำเนินงานตัวช้ีวัด PMS ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
นางศรีสุดา  บุญขยาย  หัวหน้ากลุ่มขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ฯ รายงานผลการดำเนินงานตาม

ตัวชี้วัด ประจำปี  ๒๕๖๖ ตามตัวชี้วัดที่ได้ดำเนินการรายงานผ่านระบบ DOC   

  
    

การรายงานผลการดำเนินงานกำกับติดตามตชว.ให้ดำเนินงานผ่านการประชุมกบศ.เหมือนเดิม 
มติที่ประชุม    รับทราบ 

 



   3.๓ รายงานลูกหนี้ คืนเงินยืม และผลการคืนเงินล่าช้า 
นางจงกล  บุตรยี่ หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ  รายงานว่า ลูกหน้ี คืนเงินยืม และผลการคืนเงิน

ล่าช้า ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 256๖ พบว่า ไม่มีการส่งคืนเงินยืมล่าช้า 256๖ และไม่มีคืนเงินยืมเกิน 20%  

    
มติที่ประชุม    รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ 4   เรื่องเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา   (ไม่มี) 
 

ระเบียบวาระที่ 5   เรื่องเพื่อทราบ 
เรื่อง ๕.๑ นำเสนอผลการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม 
ประธาน มอบให้ กลุ่มขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และพัฒนากำลังคน ออกแบบการนำเสนอโดย

ให้เห็นถึง กระบวนการทำงาน Outcome และปัญหาอุปสรรค รวมถึงการเสนอสิ่งที่น่าชื่นชม โดยให้กำหนดนำเสนอ
ทุกกลุ่ม กลุ่มละ ๕ นาที  

มติที่ประชุม    รับทราบ 
 

เรื่อง ๕.๒ ความก้าวหน้าระบบข้อมูลเพื่อสนับสนนุการขับเคลื่อนและกำกับติดตามฯ  
นางศรีสุดา  บุญขยาย  ประธานศูนย์คาดการณ์ฯ รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงาน   

   
ประธาน สอบถามการดำเนินงานในส่วนที่ศูนย์คาดการณ์ฯ ดำเนินการเพื่อสนับสนุนการ

ดำเนินงานด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม เช่น การรายงานค่าฝุ่น PM 2.5 การแจ้งเตือนมอบให้ ซึ่งอยาก
เห็นการดำเนินงานในส่วนน้ี และประเด็นแหล่งเรียนรู้ในรูปแบบการนำเสนอหน้าWeb ให้นำเสนอในการประชุม คร้ัง
ต่อไป  

มติที่ประชุม    รับทราบ 
 
 
 
 
 



เรื่อง ๕.๓ นำเสนอความก้าวหน้าการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ศูนย์อนามัยที่ ๔ สระบุรี  
นายกิรติ  เจริญสุข  รายงานความก้าวหน้าการดำเนินการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ฯ   

    
ประธาน มอบให้ รองผู้อำนวยอำนวยการ หัวหน้ากลุ่ม และคณะกรรมการช่วยกันในการ

ดำเนินการ โดยมอบให้กลุ่มขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และพัฒนากำลังคน ดำเนินการรวบรวมให้แล้วสิ้น และนำเสนอ
ความก้าวหน้าในการประชุมฯ (ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับการมีส่วนร่วมของเครือข่าย ยุทธศาสตร์ที่  4 ยกระดับเป็น
องค์กรที่มีสมรรถนะสูงและมีธรรมาภิบาล) คร้ังต่อไป  

มติที่ประชุม    รับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ ๖   เรื่องอื่น ๆ 
 
ปิดการประชุม เวลา  12.00น. 

นายกิรติ   เจริญสุข (ผู้จัดบันทึกและผู้จัดทำรายงานการประชุม) 
นางศรีสุดา  บุญขยาย (ผู้ตรวจทานรางานการประชุม) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


